



Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Điện thư : aphancao@videotron.ca
WEB: WWW.VOVIWEB.ORG

Số 472

ngày 25 tháng 7 năm 2004

Tờ báo hằng tuần **ĐIỂN KHÍ PHÂN GIẢI** dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Đường Đạo

*Đường đạo quân bình tâm tự thức
Giải mê phá chấp tự vui mừng
Quý yêu Trời Phật tự phân minh
Giải tỏa trước ô nguyện Nam Mô*

Kính bái,

Vĩ Kiên

Mục Bé Tám từ 16/05/04 đến 22/05/04

Copyright 2004 by Lương Sĩ Hằng & VoVi Association of Canada. All rights reserved.

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường

- 1) Tâm động thì phải làm sao?
- 2) Muốn tiến nhanh thì phải làm sao?
- 3) Muốn được độ thì phải làm sao?
- 4) Muốn thực hành đến nơi thì phải làm sao?
- 5) Những việc của Bé đang làm đều được thu hình, để làm gì?
- 6) Nếu mọi người hướng tâm về Bé thì Bé phải làm sao?
- 7) Hạnh đức của Bé có giúp được những gì cho bạn đạo?

<p>1) Frankfurt, 16-05-04 8:41AM <i>Hỏi: Tâm động thì phải làm sao?</i></p> <p>Đáp: Thưa tâm động thì phải thiền nhiều để tự đạt tới thanh tịnh</p> <p>Kệ: <i>Tu thiền gỡ nạn giải dâm ô Quý tướng Trời cao tự sửa mình Thiền giác minh tâm tự trở về Gieo duyên tận độ đạt muôn bề</i></p>	<p>2) Frankfurt, 17-05-04 2:40AM <i>Hỏi: Muốn tiến nhanh thì phải làm sao?</i></p> <p>Đáp: Thưa muốn tiến nhanh thì phải thực hành đứng đắn</p> <p>Kệ: <i>Thực hành đứng đắn sẽ thông nhanh Đồi đạo song hành vượt khó khăn Trí tuệ phân minh đường tiến hóa Cảm thông Trời Đất hướng về Trời</i></p>
<p>3) Frankfurt, 18-05-04 2:45AM <i>Hỏi: Muốn được độ thì phải làm sao?</i></p> <p>Đáp: Thưa muốn được độ thì phải siêng năng ngồi thiền</p> <p>Kệ: <i>Thức giác bình tâm tự thực hành Khai thông trí tuệ tự phân hành Dìu nhau tiến bước trên đường đạo Giải tỏa phiền ưu đạt pháp ưu</i></p>	<p>4) Frankfurt, 19-05-04 3: 05AM <i>Hỏi: Muốn thực hành đến nơi thì phải làm sao?</i></p> <p>Đáp: Thưa muốn thực hành đến nơi thì phải dứt khoát tu tiến</p> <p>Kệ: <i>Ở đời lắm chuyện si mê động Ước nguyện không thành tạo ác tâm Thức giác bình tâm tự giải thâm Qui nguyên thiền giác tự si tu tầm</i></p>
<p>5) Frankfurt, 20-05-04 8:05AM <i>Hỏi: Những việc của Bé đang làm đều được thu hình, để làm gì?</i></p> <p>Đáp: Thưa, những việc làm của Bé vì đại chúng đều được thu hình để lưu niệm cho hậu thế</p> <p>Kệ: <i>Dấn thân phục vụ quần sanh khổ Học hỏi không ngừng hiến pháp thân Tự giải tự mình đường đạo pháp Qui về chơn thật tự giam mình</i></p>	<p>6) Bad Saul Gau, 21-05-04 6:50AM <i>Hỏi: Nếu mọi người hướng tâm về Bé thì Bé phải làm sao?</i></p> <p>Đáp: Thưa, nếu mọi người hướng tâm về Bé thì Bé phải phục vụ tốt</p> <p>Kệ: <i>Hạnh đức tràn đầy duyên tận độ Thực hành tiến hợp tự mình vô Duyên Trời sắp đặt không giờ nghỉ Thực thi duyên đạo tự an vi</i></p>
<p>7) Bad Saul Gau, 22-05-04 7:45AM <i>Hỏi: Hạnh đức của Bé có giúp được những gì cho bạn đạo?</i></p> <p>Đáp: Thưa hạnh đức của Bé có thể ảnh hưởng chiều sâu của bạn đạo</p> <p>Kệ: <i>Thực hành hạnh đức tốt tươi tiến Chuyển hóa thâm sâu khắp mối giềng Dẫn giới quang minh chiều tiến bước Càn khôn qui một pháp thân xuyên</i></p>	

TRÍCH BĂNG ÔNG TÁM THUYẾT GIẢNG

PHẢI CÔNG KHAI PHỐI BÀY ĐỂ SỬA



Nguyên căn của chúng ta có cái phần Linh Tánh. Ai cũng có linh căn hết chớ không phải nói người đó có cái linh căn, người kia không có cái linh căn. Khi người này phát ngôn nói chuyện người kia hiểu thì đó là cái linh căn. Họ chịu bỏ tức để trau dồi sửa đổi, để đem lên, càng ngày càng sáng tươi. Họ chịu công khai không? Họ chịu đụng chạm không? Nhiều người cứ giấu diếm, “lấy vải thưa che mắt thánh”.

Nhiều người đọc sách nhiều quá, lấy lý thuyết của sách che đậy cho hành động của mình. Cái đó là “lấy vải thưa che mắt thánh”. Tu ở đảng này mình phải công khai phô bày, có xấu nói xấu, có tốt nói tốt, nói toạc móng heo nó ra thì nó sửa. Tu thét nó sửa thành tốt chứ đừng có giấu diếm. Mình có ăn cướp ăn giựt của ai đâu mà giấu, bây giờ mình nhất định sửa mà. Trước nó xấu, bây giờ tôi không chịu cái xấu đó nữa, tôi phải sửa. Tôi muốn sửa tôi thì phải công khai. À... công khai thì lục căn lục trần nó không có giấu diếm. Bởi vì Chủ Nhơn Ông ổng lật hồ sơ ổng kêu: “Mày giấu cái đó, đừng đem ra” thì ở dưới nó lúng củng nó lo giấu, không dám trình, vì Chủ Nhơn Ông dạy như vậy mà. Nó có cái hồ sơ mật, nó không dám đem ra. Cho nên khi xuống địa ngục Diêm Vương ổng lục cái hồ sơ mật đó mà nói: “Ngày nào... giờ nào... mày làm như vậy, có không?”

- Dạ có!

Làm sao ổng biết hết vậy? Vì có hồ sơ đem theo. Thành ra Diêm Vương đâu có ở đây để chép cái chuyện của mình.

THÔNG BÁO CỦA HỘI ÁI HỮU VÔVI NAM CALIFORNIA & VO-VI MULTIMEDIA COMMUNICATION

V/V: BUỔI RA MẮT DVD THIÊN CA TIẾNG TRỐNG ĐẠI ĐỒNG TẠI NAM CALIFORNIA.

Hội Ai Hữu VôVi Nam California và VôVi Multimedia Communication sẽ tổ chức Buổi Ra Mắt DVD Thiên Ca Tiếng Trống Đại Đồng vào chiều chủ nhật ngày 22 tháng 8 năm 2004, vào lúc 14 giờ tại hi viện Robert Moore Theatre của trường Orange Coast College, dưới sự chủ tọa của Đức Thầy và sự tham dự của các ca sĩ như: Sơn Tuyền, Anh Dũng, Diễm Liên, Tú Lan, Lê Thành, Tuấn Hùng, và ban nhạc sống Hoàng Thi Thi & các em trong Tiếng Nói Trẻ.

A. Nhằm mục đích phổ truyền và giới thiệu Pháp Lý Vô Vi, đây là cơ hội mà quý bạn đạo có thể mời thân nhân và bạn hữu đến với Pháp Lý VôVi để thưởng thức một chương trình nhạc tâm linh. Vé vào cửa tự do, tuy nhiên vì chỗ ngồi giới hạn, xin quý bạn đạo vui lòng liên lạc trước với Hội Ai Hữu Vô Vi Nam Cali để lấy Thiệp Mời có số ghế qui định .

Đặc biệt tối ngày thứ bảy 21/8/04, có buổi tiệc văn nghệ thân mật chung vui với Đức Thầy tại nhà hàng Bát Đạt, dành cho bạn đạo Cali và quý bạn đạo trên đường đi tham dự đại hội, với giá mỗi phần ăn là 25\$. (Chỗ ngồi giới hạn 500 chỗ)

B. Ngoài ra, Ban Tổ Chức cũng thành thật kêu gọi sự hảo tâm bảo trợ của tất cả các bạn đạo cho buổi ra mắt DVD Tiếng Trống Đại Đồng tại Nam Cali được thành công tốt đẹp, vì đó là một vinh dự của cộng đồng Vô Vi chúng ta.

Sự bảo trợ tùy hỉ từ 15\$, 25\$, 45\$, 75\$ hoặc tùy lòng hảo tâm của quý bạn đạo. Mọi sự phát tâm bảo trợ cho buổi ra mắt DVD thiền ca, xin các bạn có thể đồng lòng cùng lúc với lệ phí tham dự buổi tiệc chung vui cùng Đức Thầy.

XIN CÁC BẠN ĐẠO ĐẶC BIỆT LƯU Ý: Chúng tôi sẽ xin ƯU TIÊN DÀNH CHỖ NGỒI CHO BẠN ĐẠO & THÂN HỮU NÀO GHI DANH TRƯỚC, SẼ ĐƯỢC NGỒI CHỖ TỐT, cho cả hai ngày sinh hoạt tối thứ bảy và trưa chiều ngày chủ nhật.

Tên Họ:	
Đặt chỗ tại nhà hàng Bát Đạt:	25\$/1 người/1 ghế ăn
Tiệc chay (A)	Tiệc seafood (B)
Phát tâm ủng hộ cho trưa ngày Chủ Nhật 22/8/04.	Tùy Hỉ: 15\$, 25\$, 45\$ hay 75\$ vv....

Xin liên lạc đặt chỗ sớm vì chỗ có giới hạn. Khi đặt chỗ, xin vui lòng cho biết “Tiệc Chay” (A) hay “Tiệc Seafood” (B) để ban tổ chức tiện việc sắp xếp.

Nhà Hàng Bát Đạt Seafood
14541 Brookhurst St., Suite A-3
Westminster, CA 92683
Tel: 714-839-1195

C. Để giúp đỡ Việc Trú Ngụ cho các bạn đạo phương xa, ban tổ chức có thương lượng với khách sạn Ramada Plaza để có giá đặc biệt cho Hội Đoàn Vô-Vi.

Giá phòng trong tuần (Chủ Nhật đến Thứ Năm) là \$59.95 cộng thuế và 64.95\$ cộng thuế trong cuối tuần (Thứ Sáu và Thứ Bảy) cho mỗi phòng/bốn người. Khi đặt phòng, xin bạn đạo nhớ ghi danh với các bạn đạo có số điện thoại dưới đây. Nếu các bạn cần đưa đón tại phi trường, cũng xin cho biết chi tiết chuyến bay và ngày giờ để bạn đạo ở địa phương có thể thu xếp việc đưa đón.

Khách sạn Ramada Plaza ở ngay khu Little Saigon:
Ramada Plaza Hotel
10022 Garden Grove Blvd
Garden Grove, CA 92844-1621

D. ĐỊA ĐIỂM GHI DANH:

1) Trụ Sở Xây Dựng VôVi
7622 23rd St
Westminster, Ca 92683
(714)891-0889
Hồ Mỹ Hằng: (714)721-0931 Cell
Nguyễn Văn Minh: (714)422-9817 Cell

2) Thiên đường Lưu Tâm
9370 Garden Grove Blvd # 5
Garden Grove, Ca 92844.
(714)530-5679
Liên lạc: Nguyễn An Khang

3) Thiên đường Thiên Thức
15001 Neece St.
Westminster, Ca 92683.
Liên lạc: chị Khế
Tel: (714)894-7485

4) T/D Thanh Hoa:
9809 San Diego St.
Spring Valley, CA 91977
Tel: 1(619) 472-0663

Hội Ái Hữu VôVi Nam California và
VôVi Multimedia Communication trân trọng kính mời,

Thông Báo của UBTCĐH Tỉnh Trời Tận Độ 2004 Tại Honolulu, Hawaii

Kính thưa Quý Bạn Đạo,

Xin quý bạn lưu ý:

- 1) Khi nhận được cảm nang, nếu có điều gì cần điều chỉnh xin quý bạn thông báo ngay cho BTC kịp thời thay đổi. **Mọi thay đổi về tên họ cá nhân sau ngày 28 tháng 8 sẽ phải trả thêm chi phí vì hãng tàu đã in vé xong rồi.**
- 2) Xin quý bạn ký nhận tận tay vé tàu và những món khác (như vé đi chơi TOUR, v..v..) tại Khu tiếp tân Vô-Vi - Phòng GARDEN LANAI (Lầu 2) của Khách Sạn ALA MOANA vào ngày thứ bảy 28 tháng 8 2004. **BTC hoàn toàn không trách nhiệm nếu có sự thất thoát hay khiếu nại trong trường hợp bạn đạo không lãnh vé tàu tận nơi.**

3) Xin quý phụ huynh có con em dưới 21 tuổi lưu ý các điều luật sau đây của hãng tàu:

Minors traveling with adults that are not the minor's parent or legal guardian
Company policy dictates that a passenger under 21 years of age must be accompanied in the same or

connecting stateroom by a passenger 21 years or older who expressly agrees to be responsible for the under 21 passenger throughout the cruise. This includes, but is not limited to, preventing under-age purchase or consumption of alcohol, preventing under-age gaming activities and preventing violations of any ship's rules. Passengers must be 21 years of age to gamble or to purchase or consume alcohol on the ship. If the accompanying adult is not the minor's parent or legal guardian a NOTARIZED PARENTAL/ GUARDIAN CONSENT LETTER that authorizes the minor's travel and further authorizes medical treatment in case of emergency must be delivered to an NCL representative at the pier. Failure to produce this letter at embarkation may result in boarding being denied, with no refund of cruise fare provided.

Trường hợp trẻ em dưới 21 tuổi không đi theo CHA hay MẸ hoặc người có ủy quyền giữ trẻ em đó (LEGAL GUARDIAN) :

Hãng tàu đòi hỏi mọi hành khách dưới 21 tuổi phải ở chung với 1 người hành khách trên 21 tuổi, và người đó phải có trách nhiệm cho người hành khách dưới 21 tuổi kia. Tỉ dụ như trẻ em dưới 21 tuổi không được uống rượu, đánh bài, hoặc phạm các luật lệ khác trên tàu.

Nếu người đi theo hành khách dưới 21 tuổi không phải là CHA hay MẸ hoặc người có ủy quyền giữ trẻ em đó (LEGAL GUARDIAN) thì phải trình một lá thư có THỊ THỰC CHỮ KÝ (Notary Public) là đã được sự chấp thuận của người CHA hay MẸ hoặc người ủy quyền theo luật pháp (Legal Guardian), để đi theo em dưới 21 tuổi kia. Ngoài ra LÁ THƠ phải ghi luôn là người này được sự chấp thuận của CHA, MẸ hay người ủy quyền, để hoàn toàn quyết định về vấn đề y tế trong trường hợp khẩn cấp tai nạn xảy ra.

Tất cả hành khách trong trường hợp kể trên đều phải trình lá thư chấp thuận trước khi lên tàu. Nếu không có lá thư trên sẽ bị từ chối lên tàu, và hãng tàu sẽ không hoàn trả lại chi phí đi tàu.

4) Tất cả các bạn đạo có quốc tịch Mỹ đều phải mang theo thông hành (kể luôn cả trẻ em) để chứng minh là có quốc tịch. Bạn đạo thường trú tại Mỹ cần đem theo thẻ xanh (Alien Registration Card).

Để tránh những rắc rối khi làm thủ tục lên tàu, xin quý bạn lưu ý về các giấy tờ cần thiết để lên tàu. Hãng tàu sẽ không hoàn trả lại tiền trong trường hợp quý bạn không đủ giấy tờ để đi tàu.

Thành thật cảm ơn sự lưu ý của quý bạn, và ước mong sẽ được vui hội ngộ cùng Đức Thầy và quý bạn tại Đại Hội Tình Trời Tận Độ.

Kính thư,
UBTCĐH VV QT

THƠ

ĐIỀU TÂM ĐẠO

I. NHỊN NHỤC VÀ CẦN MẮN

*Việc đời thành bại tự nơi ta
Học nhẫn kèm theo tánh hiếu hòa
Sợ nhục có chi nên việc lớn
Nhẫn rồi tai họa được rời xa*

*Đời đạo lo tròn nhờ cần mẫn
Nhẫn nhục tự mình chớ bỏ qua
Cần mẫn ấy điều nên ghi nhớ
Nhẫn nhục đẹp đời đến với ta*
2. DỨT KHOÁT THẮT TÌNH LỤC DỤC
*Chuyện đời động loạn phải tránh xa
Người tu trước nhất dẹp tâm tà*

Thất tình lục dục cần xa lánh
Tham muốn vọng cầu chớ nghĩ ra
Hỉ nộ tạo thêm nhiều phiền não
Thân tâm động loạn bởi lòng ta
Dứt khoát được rồi vừa thanh nhẹ

Phiền muộn giờ đây mới rời xa
3. THA THỨ VÀ THƯƠNG YÊU

Thương thì suy xét vẹn mọi bề
Yêu mến đạo mình chớ khen chê
Thương yêu là gốc về thanh tịnh
Tha thứ trọn lòng để phá mê
Có thương mới dứt lòng đố kỵ
Bỏ hết nghi nan được cận kề
Đâu đó hoàn thành xong mọi việc
Thương yêu tha thứ đừng tìm về

4. NUÔI DƯỠNG TINH THÂN PHỤC VỤ TỐT ĐA

Bố thí đừng nên nghĩ lợi mình
Vui vẻ giúp đời chớ rẽ khinh
Gặp kẻ khốn cùng luôn nghĩ tới
Thấy khổ giúp người chớ làm thinh
Tình thương khiến nảy lòng nhân ái
Bố thí hạnh cao rán giữ gìn
Nuôi dưỡng tinh thần làm việc tốt
Tu hành giữ giới trí càng minh

5. BỐ THÍ VÀ VỊ THA

Bố thí người tu việc phải làm
Giúp cho thành đạt thấy mà ham
Được việc mọi người lòng thoải mái
Dù mình thua thiệt cũng đành cam
Học đạo có chi là đố kỵ
Bố thí giúp người bỏ tánh tham
Quên luôn vật chất đời tươi đẹp
Việc tốt cần ta cứ nên làm

6. ĐỐI ĐÃI THỰC TÂM VÀ LỄ ĐỘ

Muốn được lòng người ta đứng sau
Nói năng khôn khéo để bước vào
Thiên hạ được lòng đâu phải dễ
Thực tâm đối đãi tốt dường bao
Lễ độ đứng đầu trong gặp gỡ
Hòa mình chân thật để gần nhau
Đối đãi thực tâm cùng các giới
Xử thế thành công hạnh đức cao

7. SỐNG TẠM ĐỂ CỨU ĐỜI, KHÔNG PHẢI ĐỂ HƯỞNG THỤ

Đời là giả tạm có gì đâu
Không biết tạo thêm việc khổ sâu
Giác ngộ được rồi lòng lắng dịu

Kiếp người nào sống có bao lâu
Chân lý cuộc đời nay thấy rõ
Sống tạm cứu đời phước thâm sâu
Hưởng thụ để rồi sau hối tiếc
Lập hạnh lo tu nổi nhịp cầu.

8. GIỮ TÂM THANH TỊNH BẤT CỬ TRƯỜNG HỢP NÀO XẢY ĐẾN

Tu hành thấy rõ chỗ giác mê
Sáng suốt tìm ra được lối về
Biết hết việc đời đều giả tạm
Làm người lo sửa chẳng khen chê
Tham sân tạo động lòng xao xuyến
Thanh tịnh vui rồi thấy Tào Khê
Ai kẻ tu hành nên ghi nhớ
Giữ tâm thanh tịnh dọn đường về

9. QUÊN MÌNH TRÌ NIỆM LỤC TỰ DI ĐÀ

Tịnh tọa kiết già thâm mật niệm
Miệng ngậm răng kê mắt lim dim
Sáu chữ Di Đà tâm khai mở
Trở về thanh nhẹ khỏi phải tìm
Ngồi lặng quán sâu rời phiền muộn
Động loạn rời xa tạo phước duyên
Niệm niệm, thường niệm tâm vẫn niệm
Thoát vòng khổ lụy rán lo thiền

10. HÒA TAN TRONG KHỔ MƯU CẦU SỰ THỨC TÂM

Ba khổ trải qua một cuộc đời
Gian nan cơ cực lắm bận ơi
Thức tỉnh được rồi mau giác ngộ
Tâm đạo lo tu mới kịp thời
Vô vi pháp quý trời ban chiếu
Quyết chí tu hành sẽ đến nơi
Thiền pháp vô vi tâm khai mở
Khởi cảnh luân hồi được thành thời

16/05/04

Thanh Sử (T/V TLTC)

=====

KIẾN ẮN CÁ

CÔNG SAI SOI MỚI TÌM CÁI GÌ !
AN LẠC HÒA BÌNH THẮC MẮC ĐI
LƯU BAN TRẦN THỂ NHIỀU CHUYỆN LẠ
Ý CHÀ ÔNG KẸ AI TRÍ TRI
NGƯỜI NGHI TÀO THÁO NÊN ÁC ĐỘC
TU HÀNH CHÍNH TRỊ CHỚ THỰC THI
VÔ RA THEO DỐI MÈO RÌNH CHUỘT
VI BẰNG KHÉO THỐ TỬ HỒ BI

5 THÀNH

(CỬ CHI 18-6-2004)

ĐIỂN THIÊN TIỂU LONG

TỊCH TỊNH TÂM AN HOAN HỠ THIÊN
LẮNG TRONG ĐIỂN SÁNG DẠ THÔI MIÊN
ĐI VÀO KHÔNG GIỚI MỆNH MÔNG LA
TẦNG TẦNG LỚP LỚP THẬP TAM THIÊN
DỤNG Ý KHÔNG CÒN XAO LÃNG THỨC
HẾT CHẠY VÒNG TRÒN TRỰC CHỈ NGUYÊN
NGÀY ĐÊM KHÔNG THẤY CÔNG PHU LUYỆN
NHẬT NGUYỆT RẠNG NGỜI NHÂN ĐỊA THIÊN
5 THÀNH (CỬ CHI 18-6-2004)

=====

TỌA THIÊN

Êm ã làm sao lúc tọa thiên
Say trong điển giới thức triển miên
Quên đi bản thể đang ngời tịnh
Chỉ nhớ đỉnh đầu hiệp khí thiên
Dụng ý phóng to hoà vũ trụ
Chuyển tâm thu nhỏ tự qui nguyên

Đêm đêm trì chí công phu luyện
Xé toạt mây mù đáo thượng thiên.
HCM, 01g05 khuya 16-06-2004
TIỂU LONG

=====

THAM THIÊN NHẬP ĐỊNH

(Hoạ y vận bài "Tọa Thiên" của ĐH Tiểu Long)
Niệm Phật - Soi Hồn - Pháp Luân - Thiền
Kiên trì tu luyện tiến triển miên
Ngày thường trụ niệm ly trần cảnh
Đêm vẫn công phu đạo cõi thiên
Nhập định Xuất Hồn dẫn lễ Phật
Tham thiền soi rọi thấu căn nguyên
Không còn mê chấp theo đời tạm
Thẳng rắng một đàng đáo thượng thiên.
PN, 08g10 ngày 16-06-2004
THIÊN TÂM

BẠN ĐẠO VIẾT

VÔ SANH

Nghe người ta nói chuyện sanh tử, tử sanh hằng ngày mà mình đâu có hay chuyện chết nó xảy ra cho mình nhanh đến thế. Mình chỉ nghĩ đời còn dài, chuyện gì cần phải lo và chỉ lo sự sống thôi mà chưa có bao giờ lo cho chuyện chết. Nhưng mà tới lúc gần chết rồi mình mới lo. Mà ít có ai chấp nhận con đường này. Đâu có ai muốn mình chết, mà một khi gần chết mình cứ tưởng chết đi là đã xong. Đâu có xong được, tới lúc đang trên con đường chờ chết mình mới thấy hậu quả của sự việc mà mình không có lo cho phần linh hồn trước khi chết. Thì chắc chắn mình phải thọ tội.

Tội gì! Tội ăn thiệt nói dối, ăn trên đầu trên cổ người ta, ăn trong xương trong tủy, ăn trong óc người khác. Mình tính toán thủ đoạn hơn để làm lợi cho mình mà hỏi sao không tội. Nội cái nước mình đọc kinh mà giảng sai là cũng đủ tội rồi, chứ đừng có nói tôi không tội. Không hiểu kinh mà giảng ẩu tức nhiên là nói dối, nói xạo. Tội nói xạo làm mất đi danh nghĩa nhà đạo. Những tội đại khái như vậy và những tội tham lam, hãm hại nói xấu, bất nhân bất nghĩa, phản trắc phá hoại.v.v. những tội sơ sài đó thì phải đi đâu.

Đi lên thiên đàng à. Chắc chắn là phải xuống địa ngục. Thiên đàng và địa ngục là hai giới mọi người đều có công nhận. Và mọi người ai cũng muốn tới ở thiên đàng thôi chứ địa ngục thì tôi không biết tới. Không biết thì sẽ tới cho biết, để nói mà không biết. Cứ nghe người ta nhắc mà mình không hay có địa ngục không. Vậy chứ con người ta chết rồi đi đâu. Đi lên thiên đàng à. Chỉ có xuống địa ngục thôi, vì hằng ngày mình sống ra sao thì mình tự hiểu biết lấy mình, mà lựa chọn đi xuống hay là đi lên tùy mình. Luật công bằng của tạo hóa do chính mình soạn ra và chính mình chuốc lấy hay là tự tháo gỡ.

Từ xưa cho tới bây giờ mình chỉ lo cho sự sống mà thôi, thì cái miếng ăn nó đe dọa. Nên người ta phải lo cho cái sống mà người ta quên lo cho cái chết, cái linh hồn sau này sẽ về đâu. Cả ngàn năm như vậy từ đời này cho tới đời kia, từ đời mình cho tới đời con mình, đời cháu mình là chỉ lo cho cái ăn. Cái sự sống đó nó chỉ kéo dài khoảng 100 năm là cùng. Nhưng mà hiện tại ngay bây giờ 30-40 tuổi là bị

bệnh ung thư chết, tuổi nó còn ngắn hạn hơn hồi xưa nữa. Tới lúc đó già nua, rồi bệnh hoạn ai cũng nhắm mắt buông tay, để cho cái hồn mình ai dẫn đâu thì dẫn.

Một khi mà mình phủ tay như vậy thì cái hồn của mình sẽ bị quỷ vô thường bắt giam xuống âm phủ, ai cũng công nhận có âm phủ mà. Thì đi xuống đó chứ đi đâu. Chỗ hỏa ngục hay địa phủ là cái chỗ cho tội hồn có cơ hội ăn năn sám hối mà không dám làm những điều sai trái nữa. Đó cũng là một chỗ ân huệ và cũng là một chỗ hình phạt cho những tội hồn ác ôn khi còn sống. Người tu Vô Vi giải thoát phần hồn mở huệ nhãn và nói lại đích xác rõ ràng. Chứ không có nói u ơ được. Còn những pháp môn khác không có tu giải thoát về phần hồn, thì không thể nào nói được về phần hồn sẽ đi về đâu. Người ta thực sự có phần hồn. Cái gì nghe ? Cái hồn mình nghe, đọc hiểu và biết. Tu tiến cao hơn nữa thì sẽ thấy luôn. Đẹp đẽ vô cùng, ngoạn mục vô biên.

Thông thường thì mình chỉ lo có phần nữa là đời sống hiện tại. Chứ mình chưa có lo cho phần chết linh hồn sẽ về đâu. Nên một khi gia đạo nào rồi cũng sẽ có người chết đến khi người chết trong gia đạo đó ra đi, thì cả nhà tán loạn sụp đổ tinh thần hoảng hốt, thảm thương vô cùng tận. Khóc lóc tiễn đưa mà không biết linh hồn đó đi về đâu.

Còn tu Vô Vi thì họ lo cho cái tương lai của họ sau khi chết là phần hồn có đất dừng chân trong xứ Phật. Xứ Phật ai mà không ham không thích, có tu thì có tới không tu thì không tới, đi làm thì có tiền không làm thì không có. Sự thật thì hiển nhiên.

Người tu Vô Vi trong lúc tu hành hạ tôi luyện cái phần hồn của họ cho thanh nhẹ, là hòa hợp với chấn động lực của vũ trụ quang bên ngoài nhất thể như một. Có nghĩa là mình thấy những người tu Vô Vi họ sống sao mà khổ sở. Trong lúc đang sống khổ sở như thế là phần hồn của họ được tôi luyện trong cảnh khổ để nung đúc ý chí họ. Mà người ta nhìn bề ngoài không sao hiểu được.

Mỗi một cảnh đại khổ như thế mà họ nếm được chịu được, thì cái phần hồn của họ vượt lên. Dần dần cái hồn của họ mạnh và vượt thoát những ngoại cảnh bên ngoài quyến rũ. Muốn tập luyện cái phần này phải có một dũng chí, một kỳ công là phải chịu đại khổ nạn. Như vậy thì nội thức bên trong là cái phần hồn nó càng nung đúc ý chí kiên cường dũng mãnh thêm để chiến thắng cái ngoại cảnh bên ngoài đưa vào để thử lòng người tu Vô Vi. Ngoại cảnh ở bên ngoài là gì? Là tất cả những thứ mà người nào cũng thích kể cả người tu như là : Tiền tài danh vọng, tu mà cũng muốn làm cao là danh vọng đó. Tiền nhiều chức trọng rồi cũng chết ngắt. Nhiều khi nghe người ta nói tiền tài danh vọng là giả tạm mà mình cũng chưa tin. Tiền tài danh vọng là giả tạm, đem cái này để đo lường người tu chân chánh hay không chân chánh, ai tu thiệt ai tu giả thì rõ liền.

Người mà tu chân đạt đến trình độ cao, họ phải luyện cái phần hồn cái thần thức của họ cho thuần thực. Là họ phải chấp nhận những thử thách chông gai thật là khổ sở không thể tưởng tượng như là gần kề bên cái chết. Nói chung tất cả những cái gì mệnh danh là thần chết. Họ phải đều nếm mùi chứ không được từ khước một giai đoạn nào. Nhiều lần trong đại khổ nạn như vậy để cho người tu Vô Vi họ kiên trì vượt qua cái chết trong cái sống là hồi sinh. Người tu Vô Vi chuyên môn sống trong cái cảnh gọi là thập tử nhất sanh, mình nghe nói nhiều mà mình chưa có thấu ngôn ngữ đó có thật. Tu Vô Vi sẽ chứng minh được cảnh thập tử nhất sanh ngôn ngữ và người xưa nói đúng.

Người tu Vô Vi họ chuyên môn ở trong nghịch cảnh toàn là cảnh sống chung với tử thần mà họ chịu đựng được, rồi cái thần thức nó tự động hồi sinh lại từ cái chết trở về cái sống đời đời bất diệt. Là không bao giờ còn chết với tâm thức của phần hồn và với tâm thức này nó sẽ có nơi trú ngụ ở tương lai của nó sau khi bỏ xác là phần hồn trở về vô sanh bất diệt, là thiên đàng diệu cảnh, là niết bàn thanh tịnh.

Muốn đạt được trạng thái này mình phải thấu hiểu luật của thiên nhiên tạo hóa. Như câu của nhà Phật nói: Sắc bất dị không, không bất dị sắc “ hay là “ Từ chân không sanh ra diệu hữu. ” hoặc là , ” Vạn sự trên đời bởi nhất không ”. Thì mình mới hiểu được phần hồn.

Vạn vật trên đời này sanh ra từ cái không nguyên căn của vũ trụ. Là vô sắc giới và vô âm thanh. Cái có ở hiện tại là bắt đầu từ không giới mà hình thành cái có. Rồi cái có nó sẽ trở về cái không của vũ trụ, để rồi nó tiếp tục đi lên nữa. Lên tới vô cùng tận, chứ không có đứng một chỗ được như chúng ta nghĩ. Trái đất này chưa thành lập thì nó là một màu huyền vi tịch tịch, hỗn độn không không. Nhờ sự chuyển hóa âm dương và vũ trụ mà tự nó hình thành quả địa cầu. Rồi mới sanh ra cây cỏ vạn vật sau đó là con người.

Con người và vạn vật tiến hóa theo chiều hướng đi lên của vũ trụ quang. Đó là sự văn minh, là trí khôn của loài người đóng góp là phần linh hồn của chúng ta ngày nay. Cái phần hồn của chúng ta nó có từ xa xưa lắm, nó là chiết thân của Thượng Đế luân lưu xuống thế gian để học đạo, để học làm con người thiện hơn chứ không phải làm con người ác hơn. Cái phần hồn của con người có sự sống cũng gần như cái cây trong thời kỳ sanh trụ hoại diệt và hồi sinh. Hồi sinh đi đâu đó là then chốt của mỗi cá nhân.

Cái cây nó sanh ra lớn lên đơm bông và kết trái. Kết trái rồi nó sẽ đi về đâu. Tới đây mỗi cá nhân nào, hiểu theo kiểu nào thì nó sẽ theo kiểu đó. Đó là luật như quả tùy theo trình độ của người tu. Nhẹ thì làm Trời còn nặng thì làm đất. Làm sao mà biết được một người tu chứng quả vô sanh. Coi cái trình độ Nhơn sinh quan và Vô Vi quan. Nhơn sinh quan là hữu vi còn Vô Vi quan là huyền vi. Biến thể của nó là không không.

VÔ SANH

*Cần khôn vũ trụ điều hình
Âm dương chuyển động chan hòa hóa sanh
Hóa sanh chuyển thức hợp cầu
Toàn năng toàn giác cơ cầu đức cho
Nắng muta sương tuyết bốn mùa
Màu nào sắc nấy đẹp hoài ngàn năm
Con người có sẵn trí khôn
Sanh trụ hoại diệt tiến hoài không ngưng
Làm sao thấu triệt chữ sanh
Thấy người sanh đó sau này đi đâu
Đi vô cảnh giới luân hồi
Sáu đường lục đạo con đường phải đi
Giờ đây tạm cảnh như gian*

*Vẫn còn kịp lúc trở về vô sanh
Sanh ra động loạn tứ bề
Luân lưu chuyển hóa khí công mỗi ngày
Đến chùng khoe sắc khoe hương
Là ngày kết quả cũng là tử vong
Tử vong vong tử cửa này
Cửa này là tử nhưng mà hồi sinh
Tử sanh sanh tử nhiều màn
Sống mà như chết chết hoài quen đi
Quen đi sống chết coi thường
Không sống không chết trở về vô sanh
Vô sanh hiệp khí cùng Trời
Hào quang ánh sáng trở về quê xưa*

Kính bái

Lê Thành Lợi

Đan Mạch, ngày 05-09-2002



Hội Ái Hữu VôVi Nam Cali & Vô-Vi Multimedia Communication

Trân trọng kính mời Quý Đồng Hương
đến tham dự một chương trình
" Văn Hóa, Nghệ Thuật, Tâm Linh "

Trưa chủ nhật ngày 22 tháng 8 năm 2004. Chương trình bắt
đầu đúng 2:00PM tại: **Robert B. Moore Theater**
at Orange Coast College 2701 Fairview Road
Costa Mesa, CA 92626 - Tel: 888-622-5376

Với những sáng tác tâm linh hay nhất của cố nhạc sĩ
Hoàng Thi Thơ, Duy Khánh, Phạm Vinh.
Với sự trình diễn của **Sơn Tuyền, Diễm Liên,**
Anh Dũng, Tú Lan, Lê Thành, Tuấn Hùng,
ban nhạc sống **Hoàng Thi Thi** và sự đóng góp của
Tiếng Nói Trẻ

Trình chiếu ra mắt :

DVD Thiên Ca "Tiếng Trống Đại Đồng"
kỹ thuật tân kỳ, hình ảnh âm thanh sống động

Đặc biệt có sự hiện diện của **Thiền Sư Lương Sĩ Hằng**

== Vé vào cửa miễn phí ==

Xin Quý Khách vui lòng liên lạc để nhận vé mời, chỗ số ghế
qui định

Địa chỉ liên lạc:

- Nguyễn Văn Minh Tel: 714.891.0889 (H) 714.422.9817 (C)
- Hồ Mỹ Hằng Tel: 714.721.0931
- Nguyễn An Khang Tel: 714.530.5679
- Chị Khế Tel: 714.894.7485
- Thanh Hòa Tel: 619.549.8889

**Ban nhạc sống
Hoàng Thi Thi**

DAI NHACH HOI THIEN CA VO VI
Tiếng Trống Đại Đồng
DAI NHACH HOI THIEN CA VO VI